

ติดต่อคริสตจักรของเราได้ที่:

## พระกิตติคุณของพระเยซู

เพื่อหนังสือเล็กๆชื่อพระคัมภีร์ตามหัวข้อเพิ่มเติมติดต่อได้ที่:  
Thaitracts.org, 085-572-4005 หรือมาเรียนพระคัมภีร์กับเราที่บ้าน  
ถนนประตูลอด 4, นครศรีธรรมราช ร้านขนมปังและแซนวิช  
Yummy to my tummy ป้ายสีเหลือง



Notes:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## อ่านเสร็จแล้วใช่ไหม? จุดประสงค์คืออะไร? อย่าลืมความจริงนี้:

ทุกคนเป็นคนบาปแต่... พระเจ้ามีจริง พระเจ้าทรงแสนดี พระเจ้าทรงเป็นความรัก

ใน โรม 3:9-29 เปาโลเขียนไว้ว่า:

ถ้าเช่นนั้นจะอย่างไร? พวกยิวเราจะได้เปรียบกว่าหรือไม่? เปล่าเลยเพราะเราได้ชี้แจงให้เห็นแล้วว่า มนุษย์ทุกคนทั้งพวกยิวและพวกกรีกต่างก็อยู่ใต้อำนาจบาปตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า “ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลย ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า เขาทุกคนหลงผิดไปหมด พวกเขาเลวทรามเหมือนกันสิ้น ไม่มีสักคนเดียวที่ทำดี ไม่มีเลย ลำคอของพวกเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่ เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวง พิชญ์ร้ายอยู่ที่ริมฝีปากของเขา ปากของพวกเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าอันขมขื่น เท้าของเขาวิ่งวุ่นในการทำให้องเลียด ในทางเดินของเขามีความพิฆาตและความทุกข์ และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุข เขาไม่เคยคิดจะยำเกรงพระเจ้า ” เราารู้แล้วว่า ธรรมชาติของทุกคนคือได้ถูกกล่าวโทษ ก็กล่าวแก่พวกที่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ เพื่อปิดปากทุกคน และให้โลกทั้งหมดอยู่ใต้การพิพากษาของพระเจ้า เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้า ไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะธรรมชาติของมนุษย์ทำให้เรารู้จักบาป

แต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติ ความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยพระวจนะ คือความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ โดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกัน เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ ความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า ในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัย และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย เพราะฉะนั้น เราจะเอาอะไรมาวัด? ไม่มีทางทำได้เลย จะเอาการทำตามธรรมบัญญัติหรือไม่? จะเอาการประพฤติหรือไม่? ก็ได้ แต่ต้องเอาหลักเกณฑ์ของความเชื่อ เพราะเราเห็นว่า คนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญัติ หรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวกันเท่านั้นหรือไม่? พระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของพวกต่างชาติด้วยหรือไม่? ถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกต่างชาติด้วย